



**ก่อนขึ้นสะพานเพื่อข้ามฝั่งไปประเทศสิงคโปร์และ
สภาพถนนหนทางที่มีต้นไม้หนาแน่นสวยงาม**

คณะของเราถึงโรงแรมที่พัก Lion City hotel เวลาประมาณ 11.00 น. เพื่อพักผ่อนและเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย NUS = National University of Singapore เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมาก บางส่วนของมหาวิทยาลัยจะอยู่บนภูเขา มีรถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย พอเราเดินทางถึงก็มุ่งตรงไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Central Library เพื่อฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา รู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ก็นี่ก็ในใจว่าจุดมุ่งหมายของกิจการศึกษาคงไม่แตกต่างกันนัก โดยมีสมาชิกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาให้การต้อนรับ NUS มีชมรมไม่เยอะนะครับ ที่พอนับได้ทัน ก็มีอยู่สิบกว่ากลุ่มกิจกรรมครับ มีทั้งชมรม และที่ไม่ใช่ชมรม เช่น Engineering Club, Business Club, Science Club, Medical Club, Design & Environment Club, Art & Social Sciences Club, Computing Club เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Culture Activities, Political Associate, Sport เป็นต้น



**ถ่ายรูปร่วมกันหน้าห้องสมุด Central Library
ก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมที่ทำการองค์การนักศึกษา**



**สภาพที่ทำการองค์การนักศึกษา
มีความสะดวกสบาย สวยงาม และทันสมัย**

การเข้ามามีส่วนร่วมในชมรมก็จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งก็จะได้รับบริการต่างๆ เช่น ตั๋วล๊อคเกอร์ การโดยสารรถบัส การช่วยในการลงทะเบียน การช่วยการค้นคว้าเอกสาร บริการสอบถามข้อมูล สนามบิน การเดินทาง สถานที่ต่างๆ มีที่ปรึกษา และจากการสังเกตและสอบถามคณะกรรมการองค์การนักศึกษาพบว่าผู้ทำกิจกรรมนักศึกษานั้นจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เป็นส่วนใหญ่ ชั้นปีที่ 3 น้อยมาก ชั้นปีที่ 4 จะไม่มีเลย เพราะจะให้ความสำคัญกับการเรียนในการใช้บริการต่างๆ นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาในการสแกนเพื่อสามารถเข้าใช้ได้

จากนั้นก็พาเที่ยวชมหอพักนักศึกษา เป็นหอพักที่น่าอยู่มาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ห้องน้ำในตัว เก้าอี้ ตู้ เตียง ชั้นวางของ และทุกๆ ชั้นจะมีห้องครัว ไมโครเวฟ ตู้เย็น เต้าไฟฟ้า อ่างล้างจาน กระจกน้ำร้อน ตู้หยอดเหรียญเพื่อซื้อบัตรโทรศัพท์ เป็นต้น สภาพแวดล้อมโดยรวมถือว่าดีมาก



บริเวณโชนหอพักนักศึกษา สวยงาม และเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย



หอประชุม ห้องครัว ห้องฟิตเนต
ห้องอาหารที่อยู่บริเวณหอพัก



ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึก

จากนั้นก็เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ โดยรอบบริเวณ หอพัก นักศึกษา อาทิจ้างสำหรับตีหนังสือ ห้องชมภาพยนตร์ สนาม บาสเกตบอล ห้องฟิตเนส ห้องอาหารของหอพัก เป็นระยะเวลา นานพอสมควรครับ จากนั้นจึงได้ ถ่ายรูปร่วมกันและมอบของที่ระลึกแล้วจึงเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 26 สิงหาคม 2549 (ทัศนศึกษาย่าน Shaffle Landing และทัศนศึกษาเกาะเซนโตซ่า) วันนี้ถือว่าไม่มีกิจกรรมการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยเลย เป็นเพียงการทัศนศึกษาสถานที่ที่สำคัญ สถานที่ทางราชการ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ เช่น ทำเนียบรัฐบาล ที่ทำการศาล พิพิธภัณฑน์ รูปปั้นบิดาของผู้ที่บุกเบิกประเทศสิงคโปร์ให้มีความเจริญก้าวหน้า นั่นคือ Sir Stamford นอกจากนี้ก็ยังมี รูปปั้นช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จประพาสหัวเมืองมลายูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และช่วงที่คณะของเราได้เดินทางมาเยือนนั้นเป็นช่วงที่สิงคโปร์เพิ่งจัดกิจกรรมวันชาติไปเมื่อไม่นานมานี้ จึงยังสัมผัสได้ถึงบรรยากาศการเฉลิมฉลอง การประดับประดาไปด้วยธงชาติสิงคโปร์ พอได้ยืนถ่ายรูปกันสักระยะหนึ่งพวกเรา ก็ได้เดินไปยังสถานที่ที่ถือว่าสำคัญมากของสิงคโปร์เพราะถ้ามาไม่ถึงจุดนี้ถือว่ายังไม่ถึงสิงคโปร์ นั่นคือ Merlion สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ที่ส่วนบนเป็นสิงโตส่วนล่างเป็นปลา นอกจากนี้เรายังได้พบอาคาร รูปทรงทุเรียนเป็นโรงละครที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้น คณะของเราอยู่ตรงบริเวณนั้นตลอดช่วงเช้า จากนั้นได้มุ่งตรงไปที่จุดเริ่มต้นของการขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่จะพาเราไปที่ เกาะเซนโตซ่า(เป็นเกาะที่สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนของสิงคโปร์)



Sir Stamford บิดาของผู้ที่บุกเบิกประเทศสิงคโปร์ และรูปปั้นช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จประพาสหัวเมืองมลายูของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5



ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสิงคโปร์





ขณะเที่ยวชม Under Water World จุดหนึ่งที่สำคัญบนเกาะเซนโตซ่า

วันที่ 27 สิงหาคม 2549 (ออกเดินทางกลับสู่มาเลเซีย เข้าสู่เมืองมะละกา และกัวลาลัมเปอร์) คณะของเราออกเดินทางออกจากสิงคโปร์ตั้งแต่เช้าเพื่อกลับสู่มาเลเซียมุ่งสู่เมืองมะละกา ซึ่งถือว่าเป็นกรุงศรีอยุธยาของมาเลเซีย เป็นเมืองเก่าที่ยังคงความเป็นเมืองมะละกาในอดีต เพราะเราจะพบเห็นศิลปะแบบ โปรตุเกตุ ฮอลันดา จีน มาเลเซีย ไทย อินเดีย ผสมผสานอย่างลงตัว ทางมาเลเซียได้อนุรักษ์ให้เมืองมะละกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงความป็นเอกลักษณ์เดิม ๆ มีพิพิธภัณฑ์ที่กลุ่มของอาคารมีสีแดงทั้งหมด จุดที่สำคัญที่คณะของเราคิดว่าสำคัญมากคือ ประตูเมืองที่มีอายุราวสามร้อยปี ที่สร้างโดยชาวโปรตุเกตุ เราได้เที่ยวชมกันตลอดทั้งบ่าย จากนั้นคณะของเราก็มุ่งตรงไปสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย ถึงกัวลาลัมเปอร์ก็พักคณะไปเที่ยวชมตึกปีโตนาส ที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นก็เข้าที่พัก



เมืองมะละกา กรุงศรีอยุธยาของมาเลเซีย และตึกที่เคยสูง ที่สุดในโลก (ปีโตนาส)

วันที่ 28 สิงหาคม 2549 (ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ทัศนศึกษาเมืองใหม่ปุตราจายาและออกเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ) วันนี้เป็นสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการคณะของเราได้เดินทางออกแต่เช้าเพื่อศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย MMU = MULTIMEDIA UNIVERSITY มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกับที่สิงคโปร์ สถานที่ค่อนข้างพร้อม สะอาด สวยงาม และเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทาง MMU ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานและกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา คล้ายๆ กับ ม.อ. ครับ ในส่วนของการควบคุมการบริหารงาน จะมีกองกิจการนักศึกษาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา เพราะจากการสอบถาม มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก คือ ไม่ต่ำกว่า 75

ชาติในแต่ละปี ทางคณะของเราจึงได้สอบถามว่ามีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนาบ้างหรือไม่ ทางมหาวิทยาลัยตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าไม่มีครับ เพราะทางมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมที่ผสมผสานและจะไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มเฉพาะจะพยายามให้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกค่าย เพื่อสอนคอมพิวเตอร์แก่ชาวบ้าน จัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี แต่ก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเลย ปัญหาที่พบบ่อยคือ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา นักศึกษาจะให้ความสนใจในกิจกรรมที่เป็นลักษณะสนุกสนาน ผ่อนคลาย เอ็นเตอร์เทนมากกว่า การคัดเลือกผู้นำกิจกรรมก็น่าสนใจเพราะทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาคัดเลือกผู้นำมาสามคน เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่มาจากทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาตกลงจะเห็นว่านักศึกษาคนใดเหมาะสม หนึ่งในกรรมการนั้นจะมีอธิการบดีร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีเงินอุดหนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ยืม และโครงการใดจะได้งบประมาณเท่าใดนั้นทาง MMU จะมีการพิจารณาระหว่างองค์กรนักศึกษาและกองกิจการนักศึกษา ว่าโครงการใดเหมาะสม ดี น่าสนใจ มีประโยชน์ก็จะได้รับงบประมาณมาก ตามลักษณะโครงการ ส่วนการของบสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นลักษณะของการทำงานร่วมกัน เป็นโครงการร่วมและต้องได้รับความเห็นชอบจากกองกิจการนักศึกษา การขออนุมัติโครงการ นักศึกษาจะต้องนำเสนอต่อกองกิจการนักศึกษาในรูปของโครงการ



ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย

MMU = MULTIMEDIA UNIVERSITY

จากนั้นก็เป็นการเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง MULTIMEDIA, ANIMATION แต่ไม่มีเวลาได้เยี่ยมชมสถานที่อื่น ๆ เช่น หอพัก ที่ทำการชมรมเลย เมื่อออกจาก MMU เราก็มุ่งหน้าไปที่เมืองใหม่ปุตราจายาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ เมืองใหม่ปุตราจายาเป็นเมืองที่รวมสถานที่ราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เป็นเมืองที่สวยงามมาก อาคารแต่ละอาคารมีความสวยงามเป็นศิลปะ มีเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อเราถ่ายรูปกันพอสมควรแล้วก็มุ่งหน้ากลับประเทศไทย ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังโหล่นราวสามสี่ทุ่มและถึงวิทยาเขตปัตตานีประมาณเที่ยงคืนครับ



เยี่ยมชมเมืองใหม่ปุตราจายาความภูมิใจของมาเลเซีย

